



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๒๕๓

วันที่ ๓๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามที่คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
การบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. และมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริการวิชาการเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเกิด درآمدมั่นคง และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรพิจารณาตาม
“ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้สนับสนุนและตอบเจตน์ดังกล่าวหรือไม่ และมีสิ่งใหม่ ๆ
ที่สามารถให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

๒. ในกรณีที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับงานบริการวิชาการ
ควรพิจารณาแนวทางที่สามารถมีเงินตรงจ่ายเพื่อนำไปดำเนินการก่อนได้หรือไม่ อย่างไร
และในส่วนขอรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้จัดทำเป็นระเบียบ และหรือประกาศฯ
ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดด้านกฎหมาย การดำเนินการด้านบริการวิชาการ และ
การหารายได้จากมหาวิทยาลัยในกำกับอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และนำมา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง กอง
แผนงาน ตัวแทนนักวิจัย ร่วมหารือและให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ
๒. ให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นำข้อเสนอนี้ไป
พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ